
 

 
 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ยืนยันไมม่ีแผนปรับขึ้นราคา 
ไม่ต้องการเพิ่มภาระประชาชน 

-------------------------- 

กรมการค้าภายในถกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หลังมีข่าวปรับขึ้นค่าบริการจาก
ผลกระทบค่าไฟฟ้า ยืนยันพร้อมร่วมมือในการตรึงราคา และไม่มีแผนปรับขึ้นราคา เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระกับประชาชน 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีท่ีปรากฏเป็นข่าว
ว่าโรงพยาบาลเอกชนมีแผนจะปรับขึ้นราคาค่าบริการ ท่ีเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าว่ากรมฯ 
ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และผู้บริหาร
โรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
โรงพยาบาลสินแพทย์ โดยได้รับการยืนยันว่ารับทราบนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และยินดีท่ีจะ
ให้ความร่วมมือในการตรึงราคา และยังไม่มีแผนท่ีจะปรับราคา เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชน 
รวมท้ังจะร่วมมือกับภาครัฐในการท่ีจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 

“ผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่า ต้นทุนด้านพลังงาน ถือเป็นต้นทุนส่วนส าคัญ โดยเฉพาะ
ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ป่วยใน ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 

แต่ก็พร้อมท่ีจะบริหารจัดการ เพื่อควบคุมต้นทุน และไม่ใช้วิธีการปรับขึ้นราคา  
เพื่อเป็นการดูแลผู้บริโภค และปัจจุบันยังได้รับผลดีจากการท่ีรัฐบาลเปิดประเทศ ท าให้สถานการณ์
การกลับเข้ามาใช้บริการของนักท่องเท่ียวต่างชาติเพิ่มขึ้น ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถช่วย 
ลดภาระต้นทุนลงไปได้” 

ท้ังนี้ ในการหารือ กรมฯ ยังได้เน้นย้ าให้โรงพยาบาลเอกชนแสดง QR Code ให้เห็น
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถตรวจสอบค่ายาและค่าบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก จึงขอ
ฝากไปยังพี่น้องประชาชนให้ตรวจสอบค่ายาและค่าบริการ หากพบว่าไม่เป็นไปตามท่ีแสดงใน QR 
Code สามารถร้องเรียนได้ท่ีสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 กรมฯ จะเข้าไปตรวจสอบ และหาก
พบการกระท าผิด ก็จะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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